
Số: 483-CV/ĐTN-BMT

Bình Chánh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

"V/v tăng cường giải pháp thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Bình Chánh"

Kính gửi: Ban Chấp hành cơ sở Đoàn xã – thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 230-KH/HU ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy về lãnh đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Huyện ủy và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân trong lĩnh vực đất đai xây dựng:

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sinh động, thu hút nhằm tạo sự chuyển biến tích cực của người dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân, tuân thủ pháp luật.

Đầu tư thực hiện các tài liệu tuyên truyền, sản phẩm tuyên truyền hướng dẫn về thủ tục, trình tự, quy trình cấp phép xây dựng... tại địa phương đơn vị thông qua các sản phẩm như infographic, video/clip,... Phát huy các trang mạng xã hội của cơ sở tăng cường mức độ tiếp cận của đoàn viên, thanh niên và người dân đến các sản phẩm tuyên truyền.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền đoàn viên thanh niên cài đặt và sử dụng phần mềm Bình Chánh trực tuyến, tham gia cung cấp thông tin thông qua phần mềm. Đảm bảo 100% đoàn viên khu vực địa bàn dân cư cài đặt và sử dụng.

Triển khai việc đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm gắn với tiêu chí không vi phạm các quy định về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Bình Chánh và xem đây là tiêu chí trọng tâm để đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm. Đảm bảo 100% đoàn viên ký cam kết không vi phạm các quy định về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

2. Phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 83-KH/ĐTN-BMT ngày 17 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về tăng cường thực hiện giải pháp Đoàn Thanh niên tham gia tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai, xây

dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Đồng chí Bí thư Đoàn các xã – thị trấn trực tiếp phụ trách và duy trì chế độ báo cáo về cho Huyện đoàn.

Tăng cường tổ chức các hoạt động Ngày Thứ Bảy tình nguyện tư vấn thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực quản lý đất đai xây dựng cho người dân.

Duy trì việc tổ chức các hoạt động, sân chơi tuyên truyền pháp luật định kỳ hàng quý, tăng cường các hoạt động tại các khu dân cư về các quy định quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

3. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng:

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Đoàn Thanh niên đối với các vấn đề liên quan công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Thực hiện đảm bảo quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin do đoàn viên, thanh niên cung cấp theo quy trình 3 bước theo Kế hoạch số 83-KH/ĐTN-BMT ngày 17 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện đoàn.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Bình Chánh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ



Hồ Minh Tân